

Số: /TB - UBND

Chư Pông, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND xã Chư Pông tại Hội nghị Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội; Quốc phòng – An ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 16/9/2022, Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022. Hội nghị do đồng chí Phạm Ngọc Hưng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo HĐND xã và các đồng CBCC, Trường học, Trạm Y tế và thôn trưởng các thôn, làng trên địa bàn xã.

Hội nghị đã đánh giá công tác 09 tháng đầu năm mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND xã, sự phối hợp đồng bộ của UBNDTTQVN xã và các đoàn thể chính trị xã, sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế xã nhà duy trì phát triển ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Diện tích gieo trồng đạt 1.775 ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất các loại cây trồng đạt kế hoạch đề ra, tình hình thu hoạch cây chanh dây, khoai lang...diễn ra thuận lợi, giá cả bán cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tiếp tục được quan tâm, thực hiện. Công tác quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho các đối tượng, nhất là việc hỗ trợ cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên Đán. Các lĩnh vực văn hóa thông tin, truyền thông giải quyết việc làm chuyển biến rõ rệt. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, công tác giáo dục được quan tâm hơn. Tổ chức và thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Chỉ đạo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã; các đơn thư kiến nghị, phản ánh các vấn đề bức xúc xã hội được quan tâm giải quyết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định, Công tác giao quân đạt chỉ tiêu huyện giao.

Sau khi nghe các đồng chí tham dự cuộc họp thảo luận, phát biểu bổ sung vào dự thảo báo cáo, đánh giá tình hình nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022 của các đại biểu cuộc họp và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã. Đồng chí Phạm Ngọc Hưng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Nông nghiệp

Trồng trọt: Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ mùa năm 2022.

Chăn nuôi: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt bệnh viêm da nổi cục ở đàn trâu bò, lở mồm long móng trên đàn gia súc. Phối hợp với hệ thống chính trị xã, hệ thống chính trị thôn, làng tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; di dời chuồng trại ra phía sau nhà nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nông thôn mới: Tổ chức đánh giá, rà soát các tiêu chí nông thôn mới năm 2022, làng nông thôn mới năm 2022 theo sát tình hình thực tế tại địa phương theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Thường xuyên chỉ đạo các thôn người kinh giúp làng đồng bào DTTS trong xây dựng Nông thôn mới theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai.

2. Thu, chi ngân sách

Tập trung hướng dẫn các thôn, làng trên địa bàn xã thu các loại quỹ trên địa bàn xã đảm bảo đạt, vượt theo kế hoạch đã đề ra.

Tham mưu kế hoạch chi các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm đảm bảo quy định.

3. Công tác quản lý đất đai

Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện tham mưu xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp xây nhà và các công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp mới, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn đúng theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công tác quy hoạch chung của xã, quy hoạch chi tiết khu dân cư làng Grai Mek xây dựng làng nông thôn mới.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ

1. Giáo dục

Các trường duy trì công tác dạy và học của ngành theo quy định. Phối hợp với Ban vận động học sinh tới trường vận động các em học sinh đến trường theo quy định. Chỉ đạo các trường học trên địa bàn tuyên truyền, vận động học sinh tham gia tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 đảm bảo kế hoạch.

2. Y tế

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; Tiếp tục tham mưu tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho các độ tuổi đảm bảo đúng tiến độ được giao. Triển khai tiêm chủng mở rộng cho trẻ em; tiêm vắc xin cho phụ nữ có thai; Tuyên truyền các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ 1 đến 2 con.

Tuyên truyền, vận động người dân dọn dẹp vệ sinh nhà ở, phát quang bụi rậm xung quanh, không để tồn đọng nước tại các vật dụng hạn chế sự phát sinh

của loăng quăn, bọ gậy, phòng dịch sốt xuất huyết; kịp thời khoanh vùng, dập dịch, phun thuốc diệt muỗi đối với các thôn, làng có số ca mắc sốt xuất huyết cao.

3. Văn hóa – Xã hội

Giao Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách thông tin tuyên truyền):

Đăng tải bài viết hoạt động của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã trên trang thông tin điện tử của xã, Zalo OA của UBND xã theo quy định.

Giao công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách chính sách, Lao động TB&XH): Quan tâm đến vấn đề đói, các chế độ chính sách của người dân. Tăng cường công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, tuyên truyền cho người dân biết tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế. Xây dựng đề án, giải pháp, định hướng, tập trung các giải pháp để hướng dẫn người dân thoát nghèo trên địa bàn xã, phối hợp, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn để thoát nghèo. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa theo quy định. Tổ chức điều tra hộ nghèo, cận nghèo và hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022.

III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH

1. Lĩnh vực an ninh chính trị

Tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn đảm bảo ANCT, TTATXH; Phối hợp với Công an huyện tuần tra kiểm soát an toàn giao thông trên địa bàn xã. Tăng cường công tác quản lý công dân tạm trú, tạm vắng, các đối tượng tù tha về tại địa phương.

Phối hợp với Công an huyện giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục hướng dẫn, yêu cầu chủ các hộ kinh doanh trên địa bàn xã ký cam kết phòng cháy, chữa cháy. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ CAND năm 2023.

2. Công tác quốc phòng, quân sự

Tổ chức và duy trì LLDQ trực SSCĐ tại cơ quan, trực tăng cường trong ngày lễ, tết. Phối hợp cùng lực lượng công an xã tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn xã. Triển khai cho các thôn, làng trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

3. Công tác tiếp công dân: Giải quyết kịp thời, đúng quy định những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng 3 tháng cuối năm 2022; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân.

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thôn, làng, người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, làng đúng quy định. Chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND xã khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong CCTTHC; thay đổi tư duy, tác phong, thái độ của CBCC trong giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa xã.

Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất ứng dụng CNTT trong thực hiện CCHC, thực hiện theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, bộ phận một cửa cấp xã, thường xuyên cập nhật các văn bản mới của Trung ương, tỉnh, huyện để tham mưu, triển khai kịp thời, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức các văn bản tham mưu. Chủ động báo cáo, đề xuất giải quyết những vấn đề vướng mắc kịp thời.

Tham mưu rà soát, đề nghị bãi bỏ đối với các thủ tục hành chính không phù hợp, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho công dân. Không để hồ sơ trễ hẹn trên hệ thống.

Tiếp nhận và giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân, hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư vượt cấp.

Phối hợp hệ thống chính trị xã, Ban nhân dân các thôn, làng tuyên truyền đến tận người dân về nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với người đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổ chức đánh giá chính quyền cơ sở, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, làng, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, làng năm 2022 theo quy định.

V. Đề nghị UBND xã và các đoàn thể xã tăng cường công tác phối hợp với UBND xã trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022 trên địa bàn kịp thời thông tin, các khó khăn vướng mắc để giúp UBND xã nắm bắt phối hợp xử lý giải quyết.

Trên đây là thông báo kết luận của đồng chí chủ tịch UBND xã tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội; Quốc phòng – An ninh 9 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. UBND xã thông báo cho các đồng chí biết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần;
- Lưu: VPTK.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Hưng